

สารจากประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายอิทธิพร บุญประคอง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พัฒนาเติบโตและเข้มแข็งขึ้นตามลำดับ ถ้าเปรียบกับมนุษย์เราก็อยู่ในวัยหนุ่มสาวที่กระตือรือร้น มุ่งมั่นอุดมการณ์ผ่านพ้นมา 21 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์การทำงานในบทบาทหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ นับแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ฉบับปี พ.ศ. 2550 จนถึงฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 ผ่านวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองหลายครั้งหลายครา จนนำไปสู่การรัฐประหารเปลี่ยนแปลงรัฐบาล มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ มีการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้งวเนี่ยนอยู่เช่นนี้ และในเหตุการณ์แต่ละครั้งองค์กรกต. แห่งนี้ ก็สามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสทางการเมืองต่าง ๆ มาได้อย่างอาจหาญ ก็ด้วยเพราะการยึดมั่นในหลักของความสุจริต เทียงธรรม และเป็นกลาง เป็นเกราะคุ้มกันภัยในการทำงาน ผมและกรรมการทุกท่านมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาทำงานที่สำคัญของบ้านเมืองร่วมกับพี่น้อง เพื่อนๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรแห่งนี้ ที่ทำงานด้วยความเหนื่อยยาก ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเห็นองค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานจัดการเลือกตั้งที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในระดับสากล ผมเชื่อมั่นว่าหนังสือสรุปผลงานของ กต. เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี เล่มนี้ จะเปี่ยมพร้อมไปด้วยคุณค่าแห่งการเรียนรู้จากบทบาทภารกิจของ กต. แต่ละชุดที่มีการพัฒนาต่อเนื่องออกไปอย่างไม่หยุดยั้งเสมือนต้นไม้ประชาธิปไตยที่มีลำต้นเติบโตสูงใหญ่ขึ้น มีรากที่หยั่งลึกลงในดิน มีกิ่งก้านและใบที่แผ่ขยายให้ร่มเงารอเพียงได้เห็นผลที่สุกงอม คือการเมืองที่เข้มแข็ง ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพ และได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนและเป็นของประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมขององค์กร กต. อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็งานด้านการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ งานด้านสืบสวน สอบสวนหรือไต่สวน งานด้านพรรคการเมือง งานพัฒนาเครือข่ายและการสร้างพลเมืองของงานการมีส่วนร่วม และการเกิดขึ้นของกลไกใหม่ ๆ เช่น ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กต. เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้จดจำ และทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

ผมขออวยพรให้ภารกิจในการจัดทำหนังสือสรุปผลงานของ กต. ฉบับนี้ จงประสบความสำเร็จสมดังเจตจำนงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผมขอให้เราชาว กต. ทุกคน จะจับมือประสานใจเดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญพร้อม ๆ กัน เอกสารเล่มนี้จะเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่า ผมหวังที่จะให้ผู้ที่สนใจเรื่องของการเมืองการเลือกตั้ง ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้มีความเจริญมั่นคงต่อไปในอนาคต.

(นายอิทธิพร บุญประคอง)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ สันทัต ศิริอนันต์ไพบูลย์

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นับเป็นปีที่ 21 ของการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หากพิจารณาให้ถี่ องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งมีมาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อปี 2475 เสียด้วยซ้ำ เพียงแต่ว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดให้มีการเลือกตั้งในระยะแรกขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยภายใต้การกำกับดูแลของกรมการปกครอง แต่ในภายหลังได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกาศใช้ ส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งได้แยกตัวออกเป็นอิสระจากภาครัฐ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจรัฐ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการกำหนดรูปแบบขององค์กรจัดการเลือกตั้งให้เป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐ เพื่อความสุจริต เทียบธรรม โปร่งใส และเป็นกลาง โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริต เทียบธรรม และชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนให้เข้าใจถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งของประชาชน

เมื่อพูดถึงกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การทำงานหรือการดำเนินงานต่างๆ ควรจะหมายรวมถึงบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มิได้หมายถึงเฉพาะกรรมการการเลือกตั้ง 7 ท่านเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 2,099 คน การจัดการเลือกตั้งของประเทศระดับใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คงไม่สามารถดำเนินการได้ หากมิได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ครู อาจารย์ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งมีถึง 92,336 หน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และในปีนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ผ่านภารกิจสำคัญในสองภารกิจ คือ การจัดให้มีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามบทเฉพาะกาล และการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่หลายฝ่ายทราบกันดีอยู่ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ทุกภาคส่วนต่างหวังว่าการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นกลไกที่จะนำประเทศออกจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและกลับคืนสู่การเป็นประชาธิปไตยได้อีกครั้ง ซึ่งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับสามารถทำหน้าที่ภายใต้แรงกดดันจากทุกทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองของผู้คนในสังคมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

นอกจากนี้ การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระยะเวลาตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จนกระทั่งปัจจุบัน ตัวผมยอมรับว่างาน กกต. เป็นงานใหม่สำหรับผมในฐานะที่อดีตเป็นอาจารย์และนักวิชาการมาตลอดชีวิต แต่จากการเสนอแนะ การร้องขอจากเพื่อนๆ รวมทั้งลูกศิษย์ว่า “เพื่อน (อาจารย์) เป็นอาจารย์รับราชการมาจนสูงสุดแล้วทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงาน ชื่อเสียงในสังคมวิชาการ จนถึงวัยใกล้เกษียณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (ต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561) น่าจะทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองมากกว่านี้” ผมจึงได้ถามกลับไปว่า แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง รวมทั้งบอกเพื่อนๆ และลูกศิษย์ว่า “เป็นอาจารย์ก็ช่วยชาติบ้านเมืองได้เหมือนกันนะ” แต่ก็ได้รับคำตอบว่า “อาจารย์น่าจะช่วยชาติบ้านเมืองทางบริบทอื่นบ้าง เช่น การเป็น กกต.” จึงได้ตัดสินใจสมัคร ด้วยความคิดที่ว่าบทบาทหน้าที่ของ กกต. นั้น นอกจากการจัดการเลือกตั้งแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน แต่ละกลุ่มในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงานเชิงรุก เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คือ การสร้างเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมไปถึงการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงทำให้ผมตัดสินใจสมัครเป็น กกต. โดยหวังว่าจะนำเอาประสบการณ์ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจในบทเรียน องค์ความรู้ ที่สะสมมากกว่า 35 ปี นำมาใช้ในการจัดการกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนหน้าที่ของตนเองในสังคม รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อนึ่ง หน้าที่ในการจัดให้มีการเลือกตั้งในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่จะต้องปฏิบัติภายใต้ความสุจริต เทียงธรรม และชอบด้วยกฎหมายก็ต้องดำเนินการเช่นกัน ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ผมดีใจและภูมิใจที่เห็นทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อองค์กร

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกกระดับ ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านสืบไป

(ศ.สันทัต ศิริอนันต์ไพบูลย์)
กรรมการการเลือกตั้ง

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง

นายรัชชัย เทอดเผ่าไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวครั้งใหญ่ของพลังประชาธิปไตย จากการที่มีกลุ่มบุคคลมายื่นคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ถึง 110 กลุ่ม และมีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 77 พรรค ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 11,181 คน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รวม 2,917 คน เป็นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภทมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และเมื่อเวลา 08.00 นาฬิกา ของวันที่ 24 มีนาคม 2562 หน่วยเลือกตั้งจำนวน 92,333 หน่วย ทั่วประเทศได้เปิดให้หย่อนบัตรเลือกตั้งอย่างพร้อมเพียง เพื่อรองรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 51,239,638 คน

7 ปีกว่าที่ประชาชนวางเว้นจากการเลือกตั้ง ส.ส. ความตื่นตัวจากพลังประชาธิปไตยข้างต้น แสดงออกมาอย่างชัดเจน จากการใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึง 74.69% ลดสถิติจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. มากสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ 74.49%

ไม่ว่าจะฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมายจากการบริหารจัดการเลือกตั้ง แต่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมจึงเชื่อมั่นว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการคัดกรองนักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการเมือง แม้การจัดการเลือกตั้งจะเป็นหน้าที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าและเป็นภาระที่ท้าทายคืองานและเส้นทางที่รออยู่ข้างหน้า นั่นก็คือ การพัฒนาองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ก้าวสู่ความเป็นองค์กรในยุค 4.0 การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรและแนวทางการปฏิรูปในระยะ 20 ปี เพื่อให้รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีคุณภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผมขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นผลจากการทุ่มเทแรงกายและแรงใจของทุกคนในองค์กรและในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกคนที่จะต้องก้าวเดินต่อไป โดยผมพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับพนักงานทุกคน และพร้อมที่จะช่วยผลักดันงานของทุกท่านให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นายรัชชัย เทอดเผ่าไทย)

กรรมการการเลือกตั้ง

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

ในปี 2562 นี้ นับได้ว่าเป็นปีอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากได้มี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และในปีนี้เป็นปีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดตั้งมาจนถึงปีที่ 21 ซึ่งโดยหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการ และดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบรรลุมารกิจ และหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งทุกระดับให้เป็นไปโดยสุจริต เทียบธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการการเลือกตั้งหน้าที่ที่สำคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ดำเนินการไปแล้วคือ การจัดทำให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งใจทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 แต่ทุกคนก็มุ่งมั่นทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประสบผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหลายครั้ง รวมทั้งการจัดให้มีการออกเสียงประชามติมาแล้ว ย่อมสั่งสมประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งและการจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้เกิดความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

ในการนี้จึงขอชื่นชมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่ผ่านมาในปีด้วยความเหน็ดเหนื่อย ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างก็เป็นธรรมดาของการทำงานซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทุ่มเทการทำงานด้วยความรัก ความสามัคคี ความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์และสุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ประเทศชาติ และประชาชน ต่อไป

(นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี)

กรรมการการเลือกตั้ง

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง

นายปกรณ์ มหรรณพ

นับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความท้าทายภายใต้กฎกติกาใหม่ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้พยายามทุ่มเทกำลัง สติปัญญา และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งที่มีรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน แต่การจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนกลไกทางการเมืองและการเลือกตั้งให้ก้าวเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (9 มิถุนายน 2562)

ผมขอแสดงความยินดีและแสดงความปรารถนาดีมายังผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน พร้อมทั้งขออวยพรให้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจงสัมฤทธิ์ผลตามเจตจำนงทุกประการและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลคุ้มครองให้ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ สำเร็จลุล่วงทุกประการ

(นายปกรณ์ มหรรณพ)

กรรมการการเลือกตั้ง

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง

นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 21 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ผมขอแสดงความยินดีและแสดงความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านต่างๆ คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันได้มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ และท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองประชาชนแตกแยกเป็นฝักฝ่าย ซึ่งไม่อาจจะดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ให้สำเร็จลุล่วงหากไม่มีบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ความเป็นมืออาชีพ จึงขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จลงได้ด้วยดี แต่สิ่งสำคัญนอกเหนือจากความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดอยู่แล้ว เรายังต้องมีการทำงานเชิงรุก เพิ่มความสำคัญต่อการสื่อสารกับประชาชนให้ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีปัญหาจนยากต่อการทำความเข้าใจกับประชาชน อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออวยพรให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประสบผลสำเร็จลุล่วงทุกประการ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลรักษาให้ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป

(นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ)

กรรมการการเลือกตั้ง

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง

นายฐิติเชษฐ นุชนาฏ

เนื่องในโอกาสอันดีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 21 ซึ่งผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แห่งนี้

นับแต่วันที่ผม ได้เข้าพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ของประชาธิปไตย โดยภารกิจแรกของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ คือ การดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ทำหายและต้องใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมากในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ องค์กรต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่างๆ ที่หวังจะทำลายความน่าเชื่อถือในการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความตั้งใจ และอุทิศตนให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้ด้วยดี ดังนั้น สิ่งที่ผมหวังจะเห็น จากบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ใช่เพียงแต่ความรู้ ความสามารถ หรือการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพียงเท่านั้น *“ความรักและความสามัคคี”* ของคนในองค์กรนับว่าเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 และปีต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 ผมขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน ที่สนับสนุนการทำงานและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตลอดมา และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 21 ปี ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติสืบไป

(นายฐิติเชษฐ นุชนาฏ)

กรรมการการเลือกตั้ง

